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รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๑

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

*********************
ผูมาประชุม
ลําดับ

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายชานน  ออนทองหลาง
นางรําพึง วงศสันติราษฎร
นายแดง ศรีนอก
นายประจวบ สมัยกลาง
นายดํารงศักดิ์ กันนิดา
นางสุพิน แรมกลาง
นายระเบียบ หวังคุมกลาง
นายมาลัย รอกลาง
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ
นายสัมฤทธ์ิ  เถาวกลาง
นายวีระชัย โปรยโคกสูง
นางแสงเดือน ทุยกลาง
นายธัญพิสิษฐ เทียงปา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเขต ๑
สมาชิกสภาเขต ๑
สมาชิกสภาเขต ๑
สมาชิกสภาเขต ๑

สมาชิกสภาเทศบาล ๒
สมาชิกสภาเทศบาล ๒
สมาชิกสภาเทศบาล ๒

สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
เลขานุการสภาเทศบาล

ชานน  ออนทองหลาง
รําพึง วงศสันติราษฎร
แดง ศรีนอก
ประจวบ สมัยกลาง

ดํารงศักดิ์  กันนิดา
สุพิน แรมกลาง
ระเบียบ หวังคุมกลาง
มาลัย รอกลาง
โสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ
สัมฤทธ์ิ  เถาวกลาง
วีระชัย โปรยโคกสูง
แสงเดือน ทุยกลาง
ธัญพิสิษฐ เทียงปา

ผูไมมาประชุม ----------ไมมี----------
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายระยอง พิมพปรุ
นายวิโรจน  วงศวราวรรณ
นายประคอง  เง่ือนกลาง
นายมงคล  มหานาม
นายธนวัฒน  วงศสันติราษฎร
นายมนตชัย วงศสันติราษฎร
นายจตุพล นันทนธนกุล
นางสาวนาริตา ธรรมขันธ
พันจาเอกวิจิตร เสสนาเวช
นายนิรุธ  งอสอน
นางสุรีรัตน  ศรีนิลรัตน
นายปราการ  ถุงพุทซา
นายกมล  ตั้งธีรโรจน
นายอาทิตย  มีศิลป

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน.ฝายผลิตบริการและซอมบํารุง

หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายปกครอง

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
รองปลัดเทศบาล

ผูอํานวยการกองคลัง
นิติกรชํานาญการ

ผูอํานวยการกองชาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ระยอง พิมพปรุ
วิโรจน  วงศวราวรรณ
ประคอง  เง่ือนกลาง
มงคล  มหานาม
ธนวัฒน  วงศสันติราษฎร
มนตชัย วงศสันติราษฎร
จตุพล นันทนธนกุล
นาริตา ธรรมขันธ
วิจิตร เสสนาเวช
นิรุธ  งอสอน
สุรีรัตน  ศรีนิลรัตน
ปราการ  ถุงพุทซา
กมล  ตั้งธีรโรจน
อาทิตย  มีศิลป

๑๕.นางสาวพิมพพร...
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ลําดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ
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๑๙
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๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔
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๒๗
๒๘
๒๙
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๓๑
๓๒
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๔๖
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๔๘
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นางสาวพิมพพร   พิมพปรุ
นายกอการ  ฝอดสูงเนิน
นางณิชา นันทนธนกุล
นางสุธิษา  เทอรเนอร
นางสาวเอื้อมพร  พรมศรี
น.ส.ปยฉัตร ปญญาภูมิสถิตย
นางภาวินี  โชติกลาง
นายปญญา  หวังรวมกลาง
นางบุปผา สายโคกสูง
นางทุเรียน  สอนกลาง
นายสวาง  อภิญญาพงศ
นายพรางเพชร เกียรติฉลอง
นางเฉลย  ไกรดงพลอง
นายเทพ มุงแฝงกลาง
นายตุ  เหมขุนทด
นายอนันท  การปลูก
นางสม  สมัยกลาง
นายสนั่น ปญญาภูมิสถิตย
นายสมเดช  กิ่งนอก
นายกลวย เบียดกลาง
นายประมูล  แปะกลาง
นางทองมาก  ชอนกลาง
นางจรรยา  เทพกลาง
นางสมหมาย หาญอนุสรณ
นางศศิชา สมัยกลาง
นายไพฑูรย  ชอนผักแวน
นางสุดารัตน  ออนชัย
น.ส.กัญจนพร จารึกกลาง
ด.ญ.กัญญาลักษณ สมัยกลาง
ด.ญ.ภัทรวิญญา ถ้ํากลาง
ด.ญ.รุจิรา  กลั่นพุทรา
ด.ญ.ณัฐธิดา  นึกชัยภูมิ
ด.ญ.นันทิยา ครัวนอก
ด.ญ.ชลธิชา บานกลางอารี
ด.ญ.จิรัฐพร แปนทองหลาง
ด.ญ.ณัฐชยา  เชียรรัมย

หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายพัฒนารายได
ผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาหนาทีประชาสัมพันธ

ผูใหญบานเมืองนาท
ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

ผอ.รพ.สต.หนองหัวฟาน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

ผูชวยครูโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ

พิมพพร   พิมพปรุ
กอการ  ฝอดสูงเนิน
ณิชา นันทนธนกุล
สุธิษา  เทอรเนอร
เอื้อมพร พรมศรี
ปยฉัตร ปญญาภูมิสถิตย
ภาวินี  โชติกลาง
ปญญา  หวังรวมกลาง
บุบผา  สายโคกสูง
ทุเรียน  สอนกลาง
สวาง  อภิญญาพงศ
พรางเพชร เกียรติฉลอง
เฉลย  ไกรดงพลอง
เทพ มุงแฝงกลาง
ตุ  เหมขุนทด
อนันท  การปลูก
สม  สมัยกลาง
สนั่น ปญญาภูมิสถิตย
สมเดช  กิ่งนอก
กลวย เบียดกลาง
ประมูล  แปะกลาง
ทองมาก  ชอนกลาง
จรรยา  เทพกลาง
สมหมาย หาญอนุสรณ
ศศิชา สมัยกลาง
ไพฑูรย  ชอนผักแวน
สุดารัตน  ออนชัย
กัญจนพร จารึกกลาง
กัญญาลักษณ สมัยกลาง
ภัทรวิญญา ถ้ํากลาง
รุจิรา  กลั่นพุทรา
ณัฐธิดา  นึกชัยภูมิ
นันทิยา  ครัวนอก
ชลธิชา บานกลางอารี
จิรัฐพร แปนทองหลาง
ณัฐชยา  เชียรรัมย

ผูเขาฟงการ
ประชุม

๕๑.ด.ช.คมสัน...
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ที่

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ด.ช.คมสัน  ออนคูณ
ด.ช.ภูผา  บุญเทียม
ด.ช.ธนตุล บวรวิโรจน
ด.ช.ชิษณุพงษ  ขวัญมั่น
นายอภัยวงษ  สมนา
น.ส.สุอารีย จงเอื้อกลาง

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ
ผอ.โรงเรียนบานเมืองนาท

วัฒนธรรมอําเภอ

คมสัน  ออนคูณ
ภูผา  บุญเทียม
ธนตุล บวรวิโรจน
ชิษณุพงษ  ขวัญมั่น
อภัยวงษ  สมนา
สุอารีย จงเอื้อกลาง

ผูเขารวมฟง
การประชุม
สภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภา -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญพิสิษฐ  เทียงปา  เลขานุการสภาเทศบาล

ตําบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผูมาประชุม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๕) ปรากฏวาครบองคประชุมจึงใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุมแลวเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียนบูชา
พระรัตนตรัย นําสวดมนตไหวพระ และประธานสภาไดกลาวเปดการประชุมสภาตามระเบียบ
วาระการประชุมสามัญ สมัยที่สอง คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานสภา -ขอตอนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวม

ประชุมและผูเขารับฟงการประชุมทุกทานดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง การประชุมคร้ังนี้
ทางผูบริหารเทศบาลไดยื่นขออนุญาตใหประชาชน ผูนําชุมชนและนักเรียนเขารับฟงการ
ประชุมสภาดวยซ่ึงประธานสภาไดอนุญาต

ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม
ที่ทางเทศบาลไดจัดขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานตและกิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
ที่ผานมา ตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี -ขอบคุณทานประธานสภาที่ไดอนุญาตใหนายกเทศมนตรีเชิญประชาชน
ผูนําชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ หัวหนาสวนราชการและนักเรียนเขารับฟงการประชุม
สภาเทศบาลในคร้ังนี้ ก็ดวยเหตุผลที่ทางผูบริหารมีความตองการใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารของราชการ รับทราบการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร ระบบการทํางานของ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความโปรงใส มีการบริหารที่ตรวจสอบ
ไดการมีสวนรวมของประชาชนรวมถึงนักเรียนซ่ึงอยูในเขตพื้นที่ เพื่อใหทางนักเรียนไดมารับรู
ไดมาเรียนรูวาการประชุมสภามีขั้นตอนการประชุมอยางไร มีวิธีการประชุม การออกเสียง
การอภิปราย การลงมติ อยางไร เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรู แสดงความคิดเห็นและ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ อันกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและฝกตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค และหนาที่ตามระบบประชาธิปไตย ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
รวมกันในสังคมผานกระบวนการเรียนรูการปกครองระบอบประชาธิปไตยผานการปฏิบัติจริง
ตองขอขอบคุณทานประธานสภาอีกค ร้ังที่พิจารณาอนุญาตใหทางผูบ ริหารเชิญ
ใหประชาชน หนวยงาน องคกรภายในเขตเทศบาล นักเรียนเขารับฟงการประชุมสภาในคร้ังนี้

ในการประชุม...
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ในการประชุมสภาคร้ังนี้ ทางผูบริหารมีรายงานผลการดําเนินการการ
ดําเนินการตามโครงการของเทศบาลรายงานตอสภา ดังนี้

๑.รายงานผลการจัดงานประเพณีวันสงกรานตวันผูสูงอายุและวันครอบครัว
ประจําป ๒๕๕๙

-การจัดงานประเพณีสงกรานตของเทศบาลตําบลหนองหัวฟานประจําป
๒๕๕๙ การจัดงานประเพณีสงกรานตของเทศบาลในคร้ังนี้นั้น ในชวงเชาเทศบาล
ไดดําเนินการตามประเพณีสงกรานตดั้งเดิมที่เคยมีมาคือการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ โดยไดจัด
ทั้งที่วัดบานเมืองนาทและวัดหนองหัวฟาน แตในชวงบายนั้นมีพิเศษคือเทศบาลไดจัดใหมี
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุและจัดสถานที่ใหประชาชนไดเลนน้ําสงกรานตซ่ึงเปนจุดศูนยกลาง
โดยทางเทศบาลไดคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเปนหลัก เร่ิมจากเทศบาลไดกําหนด
บริเวณสําหรับการจัดกิจกรรมเลนน้ําสงกรานตโดยกําหนดตั้งแตบริเวณสามแยกหนองหัวฟาน
เขามาถึงหนาโรงสีหนองหัวฟานซ่ึงเปนบริเวณจัดงาน การจัดงานในคร้ังนี้ทางเทศบาลไมได
เชิญทางผูใหญในระดับอําเภอมาเปนประธานเปดงานเนื่องจากทางผูบริหารเห็นวาในการจัด
งานคร้ังนี้เปนการทดลอง เพื่อดูกระแสตอบรับจากประชาชนและรูปแบบของงานวาจะเปนไป
ในทิศทางใด จึงมีความเห็นวาควรจะดําเนินการกันเองไปกอน หากไดรับผลตอบรับที่ดีเปน
ที่พึงพอใจของประชาชนในปตอไปทางเทศบาลจะไดดําเนินการอยางเต็มรูปแบบโดยการเชิญ
ทานนายอําเภอขามสะแกแสงมาเปนประธานในการจัดงาน

สําหรับสถานการณในการจัดงานในคร้ังนี้ไดรับการตอบรับจากประชาชนเปน
อยางดี ประชาชนสวนใหญเห็นดีดวยที่เทศบาลจะจัดใหมีงานสงกรานตภายใตชื่องาน
“ถนนเสนหมี่” คําวาถนนเสนหมี่หากจะดูตามภูมิศาสตรไมมีในเทศบาล แตเปนชื่อที่ตั้งขึ้น
เพื่อการจัดงานสงกรานตโดยเฉพาะ ที่ตั้งชื่อถนนเสนหมี่ก็สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลหนองหัว
ฟานนั้นขึ้นชื่อในเร่ืองการผลิตเสนหมี่ ไมวาจะเปนในภาคอุตสาหกรรม หรือครัวเรือน
เทศบาลตําบลหนองหัวฟานถือเปนศูนยกลางการผลิตเสนหมี่ ภายในงานจะเห็นวาเยาวชน
ประชาชนทั่วไป ไมวาจะมาจากที่อื่นหรือประชาชนในเขตเทศบาลเมื่อทราบขาววาเทศบาล
ไดจัดกิจกรรมใหเลนน้ําสงกรานตโดยกําหนดบริเวณและมีประกาศหลักเกณฑการรวมงาน
ตาง ๆ มีขอหามตาง ๆ เชน หามนําเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเขามาในบริเวณงาน หามนํารถ
เขามาในบริเวณงาน ซ่ึงผูที่จะเขามาในบริเวณงานก็เคารพกติกาทุกขอที่ทางเทศบาลกําหนด
ขึ้นมา และผูปกครอง ก็เห็นดีดวยเนื่องจากการเลนน้ําสงกรานตอยูในพื้นที่ผูปกครองมั่นใจได
วาจะไมเกิดอุบัติเหตุทางถนนแนนอนทราบที่อยูของบุตรหลานวาอยูที่ไหน การจัดงานถือวา
ผานพนไปดวยดีและไดรับการตอบรับเปนอยางดี ดังนั้นในปตอไปทางเทศบาลก็ยังคง
จะจัดงาน “ถนนเสนหมี่” ใหมีตอไปใหดีขึ้นไปเร่ือยๆ

๒.รายงานผลการจัดงานแขงขันกีฬาตานยาเสพติดชุมชน ครั้งที่ ๖ประจําป ๒๕๕๙
-การจัดงานแขงขันกีฬาตานยาเสพติดชุมชน คร้ังที่ ๖ ของเทศบาลตําบล

หนองหัวฟานประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ทางเทศบาลไดจัดขึ้นที่
สนามโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานตลอดทั้งสามวัน โดยจัดพิธีเปดในชวงเชาของวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๙ เชิญทานนายอําเภอขามสะแกแสงมาเปนประธานในพิธี ซ่ึงก็ไดรับคําชมจาก
ทานนายอําเภอขามสะแกแสงวาเทศบาลมีความพรอมในการจัดงานเปนอยางดี ตั้งแตยายมา
อยูที่อําเภอขามสะแกแสงและไดรับเกียรติใหไปเปนประธานเปดงานเกี่ยวกับงานกีฬา
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ มีที่เทศบาลตําบลหนองหัวฟานนี่แหละที่มีความพรอมใน

การจัดงาน...
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การจัดงานมากที่สุด ก็โดยไดรับความรวมมือจากประชาชนชาวเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
เปนอยางดี ขบวนพาเหรดนักกีฬาก็มีจํานวนนักกีฬามาเดินเปนจํานวนมาก กีฬาที่จัดใหมีการ
แขงขันในคร้ังนี้มี ๕ ประเภท ดวยกัน สําหรับแชมปในปนี้คือ ๑.ฟุตบอลชาย ๗ คน ไดแก
ชุมชนหินตั้งพัฒนา ๒.วอลเลยบอล ไดแกชุมชนชนหัวหนองรวมใจ ๓.เซปกตะกรอ ไดแก
ชุมชนเมืองนาทตะวันออก ๔.เปตองผสม ไดแกชุมชนดอนมวง ๕.กีฬาพื้นบาน ไดแก ชุมชน
หนองหัวฟานพัฒนากาวหนา ตองขอบคุณแตละชุมชนและทุกทาน ขอบคุณทาน ผอ.ปญญา
หวังรวมกลาง ที่อนุเคราะหสถานที่ในการจัดการแขงขันตลอดทั้งสามวัน ขอบคุณประธาน
ชุมชน กรรมการชุมชนทุกชุมชนที่ใหความรวมมือเกี่ยวกับการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

ที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก

ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานสภา -ขอใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและสมาชิกทุกทานไดตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากมีการแกไขขอใหยกมือ...

เลขานุการสภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถิ่น
ทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดจรวจสอบ แลวใหทําสําเนา
รายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวขึ้นอยางนอย
สองฉบับ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน
เพื่อใหสภาทองถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น ซ่ึงทางฝายเลขานุการสภาไดจัดสงรายงาน
การประชุมสภา ใหกับทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และทางคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบพรอมสงคืนใหกับทางเลขานุการสภาเรียบรอยแลว

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ-เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ขอเรียนวาทางเลขานุการสภาไดจัดสงรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหกับทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแลว
คณะกรรมการไดตรวจสอบแลวไมมีการแกไขถอยคําในรายงานการประชุมแตอยางใด มีแกไขเพียง
การพิมพผิดตกหลนเทานั้น จึงไดสงคืนใหกับทางฝายเลขานุการสภาแกไขเพื่อจัดสงใหกับสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดตรวจดูกอนการประชุมเรียบรอยแลว

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาทานใดจะแกไขถอยคําในรายงานการประชุมหรือไม... หากไมมี
จึงจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภานับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏวาครบองคประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ขอ๗๖สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหยกมือ

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ใหยกมือ

-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทรที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

ระเบียบวาระที๓่...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม
ประธานเทศบาล -กอนที่จะมีการประชุมในวาระตอไปเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๓๐
ขอหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับประทานอาหารวางและทําธุระสวนตัว
ใหเรียบรอยแลวกลับเขาหองประชุมโดยพรอมกัน ในเวลา๑๐.๔๕น.

-เวลา ๑๐.๔๕ น. เลขานุการสภาไดใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ผูบริหารและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม และทําการนับจํานวนสมาชิกสภาปรากฏครบ
องคประชุม จึงเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ประธานสภา -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุมครบทั้ง ๑๒ ทานถือวาครบองคประชุม
จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม
๓.๑ขออนุมัติ เปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ (ตามระเบียบ มท.วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ ขอ ๒๙)

ประธานสภา -รายละเอียดขอใหทางผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบชี้แจงตอที่ประชุม
นายกเทศมนตรี -ขอเรียนชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาไดอนุมัติโครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ขนาดกวาง ๕ เมตร ซ่ึงทางกองชางได เขียนแบบแปลน
ประมาณการราคากอสรางและบรรจุเขาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบรอย แตเมื่อจะดําเนินการกอสรางทางกองชางไดทําการ
ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่งปรากฏวาถนนดังกลาวมีความกวางของถนนที่สามารถกอสรางเปน
ถนนลาดยางแอสฟสติกไดกวางเพียง ๔ เมตร  จึงตองทําการประมาณการราคาและเขียน
แบบแปลนใหม ดังนั้นเพื่อใหการใชงบประมาณของเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย จึงขอนําเรียนตอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจายโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนน
เทศบาล ๔ ดังนี้

จากเดิม โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณ
งานขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการ
กอสรางไมนอยกวา ๒,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เลขที่
๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวงสามัคคี งบประมาณ ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท

ขอ เป ล่ียนแปลง เปน โครงการก อสร า งถนนลาดยางแอสฟ สติ ก
ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณงาน ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๔ เมตร  หรือมีพื้นที่ในการกอสรางไมนอยกวา ๒,๒๒๔ ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวงสามัคคี งบประมาณ ๗๘๖,๖๐๐ บาท

ประธานสภา -สมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ใหยกมือ . . .
หากไมมีจะขอมติที่ประชุมให เลขานุการสภานับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุม

ตามระเบียบ...



๗

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖

เลขานุการสภา -นับจํานวนสมาชิกในที่ประชุมแลวมีสมาชิกสภาในที่ประชุมจํานวน
๑๒ ทาน ครบองคประชุม

ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
จากเดิม โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณงานขนาด
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการกอสราง
ไมนอยกวา ๒,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๑/๒๕๕๙
ชุมชนดอนมวงสามัคคี งบประมาณ ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท
เปล่ียนแปลงเปน โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณงาน
ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการ
กอสรางไมนอยกวา ๒,๒๒๔ ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เลขที่
๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวงสามัคคี งบประมาณ ๗๘๖,๖๐๐ บาท

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย (ตามระเบียบ มท.วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ ขอ ๒๗)
ประธานสภา -การขออนุมัติคร้ังนี้ขอเรียนปรึกษาทานสมาชิกสภาวาจะลงมติคร้ังเดียวหรือ

จะลงมติเปนรายโครงการ
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหชี้แจงทุกรายการกอนแลวจึงลงมติคร้ังเดียว
ประธานสภา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเหตุผลการขอโอนงบประมาณรายจายแลว

จึงจะเปดโอกาสใหทางสมาชิกไดอภิปราย
นายกเทศมนตรี -การขอโอนงบประมาณคร้ังนี้ก็สืบเนื่องจากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณงาน
ลดลงวงเงินงบประมาณก็ลดลง เปนผลใหงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๒๖๑,๔๐๐ บาท
จึงขอโอนงบประมาณสวนที่ เหลือไปเพิ่มในรายการที่คาดวารายจายจะไมเพียงพอ
จํานวน ๓ รายการ และโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. โอนเพิ่ม + แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจาย
เปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อใชในงานเกี่ยวกับการไฟฟา งบประมาณตั้งไว
๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับใชในการผลิต
น้ําประปาที่บานดอนทะยิง และขยายเขตไฟฟาใหกับประชาชนในเขตเทศบาล

๒. โอนเพิ่ม + แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
งบประมาณตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. โอนเพิ่ม...



๘

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๘

๓. โอนเพิ่ม + แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชนงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุกอสราง  งบประมาณตั้งไว
๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๔๙,๔๐๐ บาท
รวมงบประมาณโอนเพิ่มทั้งส้ิน ๒๕๙,๔๐๐ บาท (งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท)

โอนลดจาก โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณ
งานขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการ
กอสราง ไมนอยกวา ๒,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เลขที่
๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวงสามัคคี งบประมาณ ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท

ประธานสภา -สมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือไม...หากไมมีจะขอมติที่ประชุม สมาชิก
สภาทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายทั้ง ๓ รายการ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม -เห็นชอบใหโอนงบประมาณ จํานวน ๓ รายการ
๑. โอนเพิ่ม + แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนสวนราชการ  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อใชในงานเกี่ยวกับการไฟฟา งบประมาณ
ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒. โอนเพิ่ม + แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงกอสราง งบประมาณตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. โอนเพิ่ม + แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชนงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุกอสราง  งบประมาณ
ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๔๙,๔๐๐ บาท
รวมงบประมาณโอนเพิ่มทั้งส้ิน ๒๕๙,๔๐๐ บาท (งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท)

โอนลดจาก โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔
ปริมาณงานขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๔ เมตร หรือมี
พื้นที่ในการกอสราง ไมนอยกวา ๒,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวงสามัคคี งบประมาณ ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตั้งเปนรายการใหม (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ ขอ ๒๗)
ประธานสภา -ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม
นายกเทศมนตรี -เหตุผลการขอโอนตั้งจายเปนรายการใหมเนื่องจากรายการคาตอบแทนเงิน

ชวยเหลือการศึกษาบุตรของกองชางไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว เนื่องจากในขณะที่จัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไมมีขาราชการทานใดมีบุตร
ที่จะตองใชสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจึงไมไดตั้งงบประมาณไว แตเมื่อมีเจาหนาที่
โอน(ยาย)มาใหมและเปนผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรจึงมีความ
จําเปนตองตั้งงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานดังกลาว
จึงเสนอตอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม...



๙

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๙

โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๒,๐๐๐บาท
โอนลดจาก โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณงานขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการกอสราง ไมนอยกวา
๒,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวงสามัคคี
งบประมาณ ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท

ประธานสภา -ทางผูบริหารไดชี้แจงที่มาที่ไปของการใชงบประมาณเรียบรอยแลว มีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณหรือไม

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ-ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงการใชจายเงินโดยละเอียด ทางสมาชิก
ก็เขาใจและพอใจการบริหารงบประมาณของผูบริหาร ตองขอชมเชยทานวาทานใชงบประมาณ
ไดคุมคาประหยัดและเกิดประโยชนตอเทศบาลเปนอยางยิ่ง ทานไดอธิบายการโอนงบประมาณ
อยางละเอียดจากเงิน ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท ปรับลดปรับโอน จนเหลือ ๐ บาท สมาชิกทุกทาน
เขาใจอยางละเอียดและพอใจ ไมติดใจสงสัยอะไรแตอยางไร ตองขอบคุณนายกเทศมตรี
ที่คิดนําเงินสวนที่เหลือตาง ๆ  มาใชใหเกิดประโยชนใหกับชุมชนในเทศบาลเรา การชี้แจงรายละเอียดอยาง
ละเอียดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบและเขาใจจนไมมีเร่ืองใดที่จะอภิปรายมีเพียงขอชื่นชมทาน
นายกเทศมนตรี ที่ชี้แจงอยางละเอียดแสดงใหเห็นถึงเจตนาอันบริสุทธ์ิและโปรงใสตอการบริหารงานเทศบาล

ประธานสภา -ขอบคุณทานโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ  จริงๆแลวไมใชเปนการอภิปราย
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณของทางผูบริหาร แตเปนคําชื่นชมจากสมาชิกที่มีตอการ
บริหารงานของผูบริหารเทศบาลทุกทานที่ทานใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนตอเทศบาล
อยางสูงสุด และบริหารดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ตอไปจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม  ขอใหยกมือ

มตทิี่ประชุม -เห็นชอบใหโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว ๒,๐๐๐ บาท

โอนลดจาก โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก ถนนเทศบาล ๔ ปริมาณ
งานขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการ
กอสราง ไมนอยกวา ๒,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เลขที่
๑/๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวงสามัคคี งบประมาณ ๑,๐๔๘,๐๐๐ บาท

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
๓.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบการจายเงินอุดหนุน การอุดหนุนการไฟฟา

สวนภูมิภาค เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อใชในงานเกี่ยวกับการไฟฟา
งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗(๘)ทวิ)

ประธานสภา -การพิจารณาใหความเห็นชอบการจายเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗(๘)ทวิ) การจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได  เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลวในสวนรายละเอียดขอใหนายกเทศมนตรีชี้แจง

นายกเทศมนตรี...



๑๐

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๑๐

นายกเทศมนตรี -การขอความเห็นชอบการจายเ งินอุดหนุนสืบเนื่องมาจากมีการโอน
งบประมาณมาเพิ่มในหมวดเงินอุดหนุน ซ่ึงเดิมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลไดตั้งงบประมาณไวในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อใชในงานเกี่ยวกับการไฟฟา
งบประมาณตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท แตเมื่อมีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐ บาท
จึงตองดําเนินการขอความเห็นชอบตอสภาและผูวาราชการจังหวัด

-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงิน
ตามมาตรา ๖๗(๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว จึงนําเรียนตอสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบในการจายเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
และเมื่อสภาเทศบาลเห็นชอบแลวจึงดําเนินการขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาตอไป

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายการขอความเห็นชอบจายเงินตามมาตรา
๖๗(๘) จํานวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท   หากไมมีสมาชิกสภาทานใดอภิปรายจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
เห็นชอบใหจายเงิน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน งบเงินอุดหนุน อุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจายเปน
เ งินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่ อ ใช ในงานเกี่ ยวกับการไฟฟา  งบประมาณ
๑๖๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ

๓.๕ การสรรหากรรมการสถานศึกษา ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานสภา -ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงตอที่ประชุม
นายกเทศมนตรี -เนื่องจากคณะกรรมการโรงเรียนของทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล

หนองหัวฟานซ่ึงมีอยู ๓ โรงเรียน ณ ปจจุบันไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
สถานศึกษาแลว ตามระเบียบไมวาจะเปนโรงเรียนสังกัด สพฐ.หรือสังกัดเทศบาล ตองมี
กรรมการสถานศึกษา ซ่ึงกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนก็จะประกอบไปดวยบุคคลจาก
หลายหนวยงานทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ เชน ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนคหบดี ผูทรงคุณวุฒิ
ฯ ตามระเบียบของเขา ดังนั้น จึงขอใหทางสภาเทศบาลคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล
เปนตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน โดยเร่ิมจาก
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  โรงเรียนบานเมืองนาท และโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

ประธานสภา -ขอใหทางสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเปนตัวแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

นางสุพิน แรมกลาง -เสนอ นายประจวบ สมัยกลาง
นายแดง  ศรีนอก และ นายสัมฤทธ์ิ  เถาวกลาง  รับรอง

ประธานสภา -สมาชิกทานใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม หากไมมีจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให นายประจวบ สมัยกลาง เปนตัวแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
เห็นชอบ...



๑๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๑๑

-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา -ขอใหทางสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเปนตัวแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานเมืองนาท

นายมาลัย รอกลาง -เสนอ นายระเบียบ  หวังคุมกลาง
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ  และ นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  รับรอง

ประธานสภา -สมาชิกทานใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม หากไมมีจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให นายระเบียบ  หวังคุมกลาง  เปนตัวแทน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานเมืองนาท
-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา -ขอใหทางสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเปนตัวแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

นายนางรําพึง วงศสันติราษฎร -เสนอ นายดํารงศักดิ์  กันนิดา
นายประจวบ  สมัยกลาง  และ นางแสงเดือน  ทุยกลาง  รับรอง

ประธานสภา -สมาชิกทานใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม หากไมมีจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให นายดํารงศักดิ์  กันนิดา  เปนตัวแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
-เห็นชอบ ๑๑ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
๓.๖ การจายเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูพิการ

นายกเทศมนตรี -การจายเงินสมทบใหกับผูพิการและผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ตามที่
สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูพิการและผูสูงอายุใหกับผูพิการและผูสูงอายุ
ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนมา และหลังจากไดรับการทักทวงจาก
สตง.วาใหหยุดจายเงินสมทบแตทางเทศบาลไดนําเรียนตอ สตง.วาการจายเงินสมทบใหกับผู
พิการและผูสูงอายุนั้นเทศบาลจายสมทบใหกับผูที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แตผู
พิการและผูสูงอายุรายใหมที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนทางเทศบาลไมไดจายสมทบใหแตอยางใด
สําหรับผูพิการที่เทศบาลจายเงินสมทบให ณ ปจจุบันมีจํานวน ๕๔ ราย ซ่ึงจากเดิมนั้นเทศบาล
จะสมทบใหรายละ ๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจําเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาทแตตอมารัฐบาลไดกําหนด
อัตราเงินเบี้ยยังชีพใหมคือ รัฐบาลจายเงินเบี้ยยังชีพผูพิการในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท และ
เทศบาลจายสมทบอีก ๕๐๐ บาท ผูพิการจะไดรับเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐ บาท ตอเดือน ซ่ึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ขอ ๑๘(๒) กําหนดไววา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะ

จายเกินกวา...
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จายเกินกวาที่กําหนดตาม (๑) คือ จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหสามารถ
กระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท โดยให
เสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถงึสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลหนองหัวฟานจึงขอเสนอตอสภาพิจารณาการจายเงินสมทบ
เบี้ยยังชีผูพิการในอัตราเดือนละ ๒๐๐ บาท ซ่ึงผูพิการไดรับเงินเบี้ยยังชีพจามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๘(๑) ในอัตราเดือน ๘๐๐ บาท เมื่อรวมกับเทศบาลสมทบจะเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนไป
ตามระเบียบฯขอ ๘ และไมกระทบตอสถานการณคลังเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

มตทิี่ประชุม -เห็นชอบตามที่ผูบริหารเสนอใหเทศบาลจายเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูพิการ
จํานวน ๕๔ รายเดิม รายละ ๒๐๐ บาทตอเดือน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา -ในระเบียบวาระอื่น ๆ นี้ ทานใดมีขอราชการจะแจงใหที่ประชุมทราบขอเชิญ

แจงตอที่ประชุม สําหรับประธานสภาขอฝากทางผูบริหารไดพิจารณางบประมาณในการขุดลอก
สระน้ําดอนทะยิงเนื่องจากขณะนี้ตื้นเขิน เพราะตอนนี้เทศบาลมีการกอสรางระบบประปา
เพื่อผลิตน้ําประปาโดยใชสระน้ําดอนทะยิงเปนแหลงเก็บน้ําดิบ จึงควรที่จะทําการขุดลอกสระ
ใหลึกยิ่งขึ้นเพื่อใชกักเก็บน้ําใหเพียงพอตอการผลิตน้ําประปา ตอไปขอเชิญนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี ๔.๑ ขอนําเรียนเรื่องการแกไขแบบแปลนการกอสรางระบบประปาสองตัว
ของเทศบาล ประปาสองตัวนี้ทางเทศบาลเราไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษจาก
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ตัวที่ ๑ โครงการกอสรางระบบประปาขนาดใหญมาก
กอสรางที่สระน้ําหนองโพธ์ิ ๒. โครงการกอสรางระบบประปาขนาดใหญ กอสรางที่หมู ๓
สระดอนทะยิง เมื่อทําสัญญาและกอสรางไปในระดับหนึ่งจนจะเขางวดที่ ๑ ที่จะสามารถเบิก
คาจางได แตบังเอิญวาตองมีการแกไขแบบแปลน สาเหตุเนื่องจากที่สระหนองโพธ์ิในแบบ
มาตรฐานที่เขาใหมาตองทําการตอกเสาเข็มลึก ๒๑ เมตร แตเมื่อทําการทดสอบดินแลวผล
ปรากฏวาตองตอกเสาเข็มเพียง ๘ เมตร เทานั้น จะตองตัดเสาเข็มออกอีกประมาณตนละสิบ
สามเมตรทั้งหมด ๘๗ ตน จึงตองมีการเปลี่ยนแบบใหม เมื่อเปลี่ยนแบบใหมจึงสงผลใหตอง
ลดคาใชจายในสวนของการตอกเสาเข็มออก ซ่ึงถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและ
อํานาจการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเปนอํานาจอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด สวนที่
สระดอนทะยิงก็เหมือนกันมีการทดสอบดินผลปรากฏวาสถานที่กอสรางที่สระดอนทะยิง
ไมจําเปนตองตอกเสาเข็มเพราะวาชั้นลางมีความหนาแนนของดินเพียงพอ ดังนั้นจึงตองตัด
รายการเสาเข็มออก เมื่อตัดรายการเสาเข็มออกก็ถือวามีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
เมื่อแบบแปลนเปลี่ยนก็ตองมีการแกไขสัญญาจาง ซ่ึงอํานาจการอนุมัติใหแกไขสัญญาจาง
การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนกอสรางเปนอํานาจอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดอีกเชนกัน
ถาผูวาราชการจังหวัดยังไมอนุมัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกําหนดใหหาม
ดําเนินการใด ๆ กอนไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด ทางเทศบาลตําบลหนองหัวฟานจึงมี
ความจําเปนตองสั่งใหผูรับจางหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราวจนกวาจะไดรับการอนุมัติ แตตอนนี้
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาไดอนุมัติแลวซ่ึงในจังหวัดนครราชสีมามีเพียงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสี่แหงเทานั้นที่ไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และจากนี้ไปทางเทศบาลก็
จะแจงใหผูรับจางเขามาดําเนินการตอตามสัญญาจางที่ไดแกไขเปลี่ยนแปลงจนกวาโครงการ
จะแลวเสร็จทั้งสองโครงการ ตองขออภัยทางประชาชนดวยที่การกอสรางอาจจะทําใหทานไม
สะดวกในบางเร่ือง เชน การที่ผูรับจางทําการขุดเพื่อฝงทอแตทางผูรับจางไมดําเนินการให

แลวเสร็จปลอยคางไว...
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แลวเสร็จปลอยคางไว ประชาชนอาจไมไดรับความสะดวกในการใชถนนบางก็ตองขออภัยมา
ณ ที่นี้ดวย ทางเทศบาลไมไดนิ่งนอนใจไดประสานไปยังผูรับจางแลวและผูรับจางไดแจงวาจะ
เขามาดําเนินการใหแลวเสร็จโดยดวน

-ในสวนเงินที่ เหลือจายจากโครงการกอสรางประปาทั้งสองโครงการนี้
ทางเทศบาลไดขอใชเงินเหลือจายจากทั้งสองโครงการเพื่อนํามาดําเนินการโครงการวางทอ
เมนประปาขนาดใหญ สองโครงการ โครงการแรกเปนโครงการวางทอเมนขนาดใหญ
งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท เร่ิมตนจากบานหินตั้งถึงประปาหนองนามองเปนทอเมนน้ําดี
เลยเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพราะถาปใดสระหนองนามองไมมีน้ําใชในการผลิต
น้ําประปาก็จะสงน้ําประปามาจากสระหนองโพธ์ิมาไดโดยตรงเลย เปนการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําของพี่นองชาวเมืองนาท ตลุงหวา ที่ใชบริการของประปาสระหนองนามอง ซ่ึงใน
ทกุปที่ผานมาเมื่อสระหนองนามองมีปญหาขาดแคลนน้ําทางเทศบาลตองใชรถยนตบรรทุกน้ํา
ในการนําน้ําดิบเพื่อใหทางสระหนองนามองไดผลิตน้ําประปา แตเมื่อวางทอเมนตามโครงการนี้เสร็จแลว
การสงน้ําจากสระหนองโพธ์ิมาชวยเหลือทางสระหนองนามองก็ไมตองใชรถยนตบรรทุกน้ําแตจะสงผาน
มาทางทอเมนประปาขนาดใหญนี้ไดเลยโดยตรง อีกประมาณหกแสนก็ขอเดินทอเมนจากบานเมืองนาท
ไปตลุงหวาสองขางทางเพราะตอนนี้เปนทอเมนขนาดสองนิ้วจะเปลี่ยนเปนขอเมนขนาดสี่นิ้ว

๔.๒ เรื่องการใหความชวยเหลือผูประสบวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๔
เมษายน ๒๕๕๙ มีผูประสบภัยทั้งสิ้น ๙ ราย ซ่ึงเทศบาลไดใหความชวยเหลือเปนเงินภายใน
วงเงินที่สามารถใหความชวยเหลือได เงินชวยเหลือทั้งสิ้น ๗๑,๙๘๑ บาท  ในการพิจารณา
จายเงินชวยเหลือผูประสบภัยคร้ังนี้มีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เร่ิมตนจากเมื่อวันที่
๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ เกิดเหตุพายุพัดบานเรือนและทรัพยสินของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลเสียหาย ทางผูบริหารพรอมดวยเจาหนาที่เทศบาลไดออกไปใหความชวยเหลือใน
เบื้องตน ตอมาก็ไดมอบหมายใหทางกองชางรวมกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดําเนินการสํารวจความเสียหายพรอมทั้งประมาณการราคาความเสียหาย ตอจากนั้นไดแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการใหความชวยเหลือวาการชวยเหลือนั้นถูกตองเปนไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของหรือไม เมื่อคณะกรรมการพิจารณาประชุมกลั่นกรองแลวจึงดําเนินการเบิกจายเงิน
ชวยเหลือเพื่อมอบใหกับผูประสบภัยทั้ง ๙ ราย  ในการปฏิบัติงานตรงนี้ตองขอชื่นชม
ทางเจาหนาที่เทศบาลที่ใหการชวยเหลืออยางเรงดวนและปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่ประสบ
ภัยเหมือนกับเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน บางแหงยังไมสามารถเบิกเงินเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนได แตที่เทศบาลสามารถดําเนินการไดโดยเร็วก็ตองขอขอบคุณเจาหนาที่เทศบาล
อีกคร้ังที่ใหความรวมมือถึงแมจะเปนวันหยุดราชการแตทานก็สละเวลาใหความชวยเหลือ
ประชาชนอยางเต็มความสามารถ สําหรับผูประสบวาตภัยคร้ังนี้ จํานวน ๙ ราย ประกอบดวย

(๑) นางสมหมาย หาญอนุสรณ เปนเงิน ๒๐,๔๙๕ บาท
(๒) นางพัฒ  เลี่ยวไพโรจน เปนเงิน ๒๖,๓๒๔ บาท
(๓) นายบุญธรรม  ขอพักกลาง เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
(๔) นายบุญธรรม  ปนกลาง เปนเงิน ๑๔,๙๒๐ บาท
(๕) นางศิลป  เถาวกลาง เปนเงิน ๒,๕๖๒ บาท
(๖) นางบัวตูม  คร้ึมกลาง เปนเงิน ๙๘๕ บาท
(๗) นายเจริญ  บํารุงกลาง เปนเงิน ๑๓๒ บาท

(๘) นางกุหลาบไทย...
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(๘) นางกุหลาบไทย  วอกลาง เปนเงิน ๕๐๔ บาท
(๙) นางลํายวง  นามศรี เปนเงิน ๑,๐๕๙ บาท
๔.๓ เรื่องการอนุญาตใหนายชางเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไปชวยงาน

หมูบานตามโครงการเพิ่มศักยภาพ หมูบานละสองแสน ทางชางก็เหนื่อยพอสมควร แตก็ตอง
ใหการชวยเหลือโดยมอบหมายใหนายภาคภูมิ  เกิดมงคล ไปชวยตําบลหนองหัวฟานทั้งตําบล
ซ่ึงทางอําเภอขอสนับสนุนมา ก็ไมทราบเหมือนกันวาเหตุใดทางอําเภอขามสะแกแสงจึงไม
ขอใหทางชางขององคการบริหารสวนตําบลชวยบาง แตก็มองในแงดีวาทางอําเภอขาม
สะแกแสงมองเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ดังนั้นจึงตองให
การชวยเหลือตามที่ทางอําเภอขามสะแกแสงรองขอมา เมื่อหมดงานตามโครงการหมูบานละ
สองแสนงานของทางชางก็คงจะเบาลง ตอนนี้ถือวาหนักสําหรับงานชางเนื่องจากงานของเทศบาลก็
มาก ก็ตองขอบคุณทางนายชางที่ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะสรางชื่อเสียงใหกับเทศบาลของเรา

๔.๔ เรื่องการสอบราคากอสรางถนนแอสฟสติก ซอยแสนสุขราคากลาง
๔๗๔,๒๐๐ บาท  ตอนนี้ไดดําเนินการประกาศสอบราคาไปแลว กําหนดเปดซองสอบราคาใน
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทานใดมีอาชีพรับเหมากอสรางหรือมีพี่นองเพื่อนฝูงก็ขอให
ประชาสัมพันธแจงใหทราบดวย ขายซองถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔.๕ การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ รัฐบาลกําหนดออกเสียง
ประชามติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเชิญชวนพี่นองออกไปใชสิทธิออกเสียงประชามติ
ตอไปก็จะมีครู ก  ครู ข และครู ค มาใหความรูเร่ืองการลงประชามติซ่ึงคาดวาก็คงจะออกไป
ใหความรูพี่นองประชาชนในทุกชุมชน

๔.๖ การแจงผลการใชจายเงินงบประมาณหกเดือนแรกของปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแยกเปนแตละสวนราชการ หากทานสงสัยก็สอบถามได  เร่ิมจากกองชาง
กองชางรับผิดชอบดานโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ ขอรายงานโครงการ
กอสรางที่ดําเนินการแลว ดังนี้

๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยรวมมิตรทุนทรัพย
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยราษฎรบํารุง
๓. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยเทศบาล ๑
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑
๕. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๔
๖. โครงการกอสรางโรงจอดรถภายในสํานักงานเทศบาล
๗. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
๘. โครงการกอสรางเรือนเพาะชํากลาไม
๙. ซอมแซมถนน คสล.และรางระบายน้ํา ถนนเทศบาล ๒
๑๐. ซอมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล ๔
๑๑. ปรับเกลี่ยดินบริเวณสนามกีฬาเทศบาล
๑๒. ปรับปรุงซอมแซมโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
๑๓. กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติกซอยแสนสุข

กองการประปา จะเปนคาใชจายประจําและคาวัสดุที่ใชในการผลิตน้ําประปา
๑. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาจางเหมาแรงงาน
๒. คาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพ

๓. คาวัสดุกอสราง...



๑๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๑๕

๓. คาวัสดุกอสราง วัสดุไฟฟาและวิทยุ
๔. คาวัสดุอื่น ๆ เชน สารสม คลอรีน
๕. คากระแสไฟฟา
๖. คาครุภัณฑยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต

กองสาธารณสุข
๑. โครงการจัดหาเคร่ืองพนหมอกควัน
๒. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ
๓. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

สํานักปลัดเทศบาล
๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
๒. โครงการเทศบาลออกพบประชาชน
๓. โครงการวันทองถิ่นไทย ประจําป ๒๕๕๙
๔. อุดหนุนงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง
๕. อุดหนุนงานบวงสรวงทานทาวสุรนารี
๖. คาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะ
๗. คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๘. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (อปพร)
๙. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย
๑๐. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต
๑๑. คาวัสดุดับเพลิง
๑๒. คาเคร่ืองรับสงวิทยุ
๑๓. โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานดานการเกษตร
๑๔. โครงการหนังสือพิมพสูชุมชน
๑๕. โครงการหมูบานสานฝนเศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา
๑. โครงการจัดงานวันลอยกระทง
๒. โครงการเขารวมงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง
๓. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
๔. โครงการจัดงานบวงสรวงศาลตาปู
๕. โครงการสรางธรรมะแกประชาชนในวันมาฆบูชา
๖. โครงการรวมแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
๗. โครงการประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุและวันครอบครัว
๘. โครงการรวมพิธีบวงสรวงสักการะอนุสารียทาวสุรนารีอําเภอขามสะแกแสง
๙. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดชุมชน
๑๐. โครงการสรางธรรมะแกประชาชนในวันวิสาขบูชา

๔.๗ รายงานการดําเนินงาน...



๑๖

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๑๖

๔.๗รายงานการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคผูสูงอายุเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
-ตั้งแตจัดตั้งศูนยอเนกประสงคผูสูงอายุ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีจํานวนสมาชิกศูนยอเนกประสงคทั้งสิ้น ๖๙๑ คน   มีผูเสียชีวิต
ทั้งหมด ๑๒๑ คน ลาออก ๑๕ คน คงเหลือจํานวนสมาชิก ณ ปจจุบัน ๕๕๕ คน คาใชจายเปน
คาพวงหรีดเคารพศพ เปนจํานวนเงิน ๒๑,๖๕๐ บาท  ตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จายเงินใหญาติผูรับประโยชนจากผูสูงอายุเสียชีวิต จํานวน
ผูเสียชีวิต ๑๑๓ ราย จายเงินใหกับผูรับประโยชนรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น
๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท  และตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เพิ่มเงินคาจัดการศพเปนรายละ
๒๑,๐๐๐ บาท มีจํานวนผู เสียชีวิต จํานวน ๗ ราย จายเงินชวยเหลือไปจํานวนทั้งสิ้น
๑๔๗,๐๐๐ บาท เ งินคงเหลือในบัญชี  ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวนเงิน
๒๙๓,๓๔๒.๘๘ บาท  และเงินสดอยูระหวางการนําฝากธนาคาร ๔,๐๐๐ บาท อยูระหวางการ
จัดเก็บจํานวนเงิน ๓๘,๓๖๔ บาท รวมทั้งส้ินเปนจํานวนเงิน ๓๓๕,๗๐๖.๘๘ บาท

๔.๘ การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
น.ส.สุอารีย จงเอื้อกลาง -ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลที่อนุญาตใหทางเทศบาลตําบล

หนองหัวฟานเชิญเขารวมประชุมในคร้ังนี้ ทางวัฒนธรรมอําเภอขามสะแกแสงไดรับความ
รวมมือจากพี่นองชาวเทศบาลตําบลหนองหัวฟานในการจัดกิจกรรมทางศาสนาดวยดีเสมอมา
ไดรับความชวยเหลือจากนองๆเจาหนาที่เทศบาล ไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหารเทศบาล
ในการใหความรวมมือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ผานมา ใหโอกาสทางวัฒนธรรมอําเภอขาม
สะแกแสงไดเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้นไมวาจะเปนประเพณีสงกรานต
ประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆอีกมากมาย พี่นองชาวเทศบาลตําบลหนอง
หัวฟานโชคดีเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารเทศบาลไดเล็งเห็นและใหความสําคัญในการทํานุบํารุงและ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยใหยังคงอยูสืบไป สําหรับในวันนี้ทางวัฒนธรรมอําเภอขาม
สะแกแสงมีขอราชการจะนําแจงเร่ืองการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ทุกระดับ ระดับอําเภอ
ตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดนําเรียนกับทานนายกเทศมนตรีแลวและทางผูบริหาร
และปรึกษาหารือ เนื่องจากสภาวัฒนธรรมเปนองคกรภาคชุมชนที่จะรวมมือกันพบปะพูดคุย
ฟนฟูสรางเสรอมอนุรักษวัฒนธรรมของชาติใหอยูสืบไป วัฒนธรรมคนเดียวไมสามารถรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามไว ตองอาศัยพอแมพี่นองทุกทานในการรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมไว ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อบริหารงานทุกอยางสรางงานของ
วัฒนธรรมใหเกิด ใหมี รักษาฟนฟูใหยั่งยืนตอไป ในโอกาสนี้จะขอแจงเร่ืองการจัดตั้ง
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อทํางานดานวัฒนธรรมขอใหทานไดกรอกประวัติ
สวนตัวของทานในแบบการจดแจงเพื่อคัดเลือกอีกคร้ังเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตอไป

๔.๙ การจัดอบรมเยาวชน เทศบาลจะจัดอบรมเยาวชนในชวงเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนกันยายน จัดอบรมกอนแลวจัดแขงขันกีฬาเยาวชนไปปดการแขงขันในวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนวันเยาวชนแหงชาติ สวนรายละเอียดตางๆ ทางเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของจะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลวจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป

๔.๑๐ การจั ดทํ าแผนพัฒนาสามป เทศบาลตํ าบลหนองหั วฟาน
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เทศบาลไดดําเนินการประกาศใชเรียบรอยแลว ซ่ึงเทศบาลตําบลหนอง
หัวฟานจะตองใชแผนพัฒนาสามปนี้เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐...



๑๗

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๑๗

พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

๔.๑๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงาน ดวยทางเจาหนาที่
เจาของโครงการศึกษาดูงานไดรายงานผลการดําเนินงานตอนายกเทศมนตรีจึงไดนํารายงาน
สรุปผลมารายงานตอสภาเทศบาลดังนี้ จากผลการศึกษาดูงานในคร้ังนี้ กลุมผูเขารวมศึกษาดู
งานใหความสนใจในการเขารับการอบรมเปนอยางดี โดยมีการซักถามถึงขอสงสัยตาง ๆ ที่มี
ประโยชนจากทีมงานวิทยากรเปนอยางดี และผูเขารับการอบรมตางมีความพึงพอใจตอการเขา
รับการอบรม ตลอดจนสถานที่ในการฝกอบรม สถานที่พัก อาหารและพาหนะในการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ซ่ึงผลจากการศึกษาดูงานในแตละชุมชนไดใหความสําคัญของการดูงาน มีการแบง
งานมอบหมายงานเปนขั้นเปนตอน ทําใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูการทําสวน การทํา
การเกษตร เขามีวิธีการวางแผนอยางไร ทําแบบไหน จะตองมีหลักการศึกษาหาความรู รูจัก
การใชปุยชีวภาพวามีประโยชนอยางไรไมทําใหดินเสีย และจะนําความรูจากการศึกษาดูงานไป
ปรับใชในพื้นที่การเกษตรของตนเองอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาสรุป
และนําสงใหแกทางเทศบาล เพื่อเทศบาลจะไดรับทราบขอมูลขอดี ขอเสียของการจัดทํา
โครงการและนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในการดําเนินโครงการคร้ังตอไป

ประโยชนจากการอบรมศึกษาดูงาน
(๑)ผูเขารับการอบรมไดทราบถึงพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตที่ดินชายทะเล เพื่อแนะนําใหประชาชนมีความรูเห็นความสําคัญของ
การใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนและนํามาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง

(๒)ผูเขารับการฝกอบรมไดรับรูวาการทําสวน การทําการเกษตร เขามีวิธีการ
วางแผนอยางไร ทําแบบไหน จะตองมีจะตองมีหลักการศึกษาหาความรูและรูจักการใชปุย
ชีวภาพวามีประโยชนอยางไรไมใหดินเสื่อมคุณภาพ

(๓)ไดเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
(๔)ไดเรียนรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลใหเปนเศรษฐกิจ

พอเพียง
(๕)ไดเรียนรูเกี่ยวกับการปรับสภาพดินใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนได
ขอคิดจากการศึกษาดูงาน  การปลูกมี ๔ ตน ๑.ตนจิตสํานึก ๒.ตนจิตอาสา

๓.ตนจิตสาธารณะ ๔.ตนจิตวิญญาณ
สรุประดับความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน  ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

เขาศึกษาดูงาน  พอใจมากคิดเปนรอยละ ๖๙.๖ และพอใจปานกลางคิดเปนรอยละ ๒๗.๔
๔.๑๒ การจัดทําโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ โครงการนี้เปน

โครงการที่ทางผูบริหารคิดขึ้นมาโดยไมใชงบประมาณของเทศบาลแมแตบาทเดียว เปน
โครงการที่จะเขาถึงตัวประชาชนอยางแทจริง ก็ขอความรวมมือทางสมาชิกสภาไดใหความ
รวมมือในการดําเนินการดวยถึงแมจะเปนโครงการที่ไมไดบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณแต
ผูบริหารไดเล็งเห็นวาเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนจึงไดดําเนินการขึ้น โครงการเทศบาล
เล็กในเทศบาลใหญประกอบดวย ๔ โครงการหลักดวยกันคือ ๑.โครงการเศรษฐกิจพอพียง
เปนโครงการที่เกี่ยวกับการดํารงชีพของพี่นองประชาชน  การดํารงชีพอยางไรจะพอเพียง
๒. โครงการความสะอาดและสิ่งแวดลอม  เปนเร่ืองเกี่ยวกับความสะอาดของบานเมือง ซ่ึง
นายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหเจาหนาที่จัดสงโครงการเขาประกวดเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน

ประจําป ๒๕๕๙...
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ประจําป ๒๕๕๙ นายกเทศมนตรีกับรองปลัดเทศบาลจะเดินทางไปรวมการอบรมเพื่อรับทราบ
เกณฑและการจัดทําเอกสารการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ประจําป ๒๕๕๙ ที่จังหวัด
ขอนแกน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชวยกันครับเพื่อใหการดําเนินการโครงการเปน
รูปธรรมเปนเทศบาลที่นาอยูอยางยั่งยืน ๓.โครงการคัดแยกขยะ หากทําไดเปนรูปธรรมขึ้นมา
จริง ๆ จะเปนผลดีกับพี่นองประชาชนเปนอยางยิ่ง เพราะในปจจุบันทุกแหงจะประสบปญหา
ขยะลนเมือง หากเราทําไดก็จะลดปญหาขยะไดมาก ๔.โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน  หากเรา
ทําไดเราก็จะสามารถรูไดวาเราจะประหยัดไดยังไง สามารถวางแผนการดํารงชีพไดอยางไม
ประมาท  ชุมชนนํารองการดําเนินโครงการมีสองชุมชนตอนนี้ คือชุมชนหนองหัวฟานพัฒนา
กาวหนากับชุมชนดอนตําแยรวมใจ ถาหากมีผูรับผิดชอบลงพื้นที่ไปก็ฝากใหทางสมาชิกสภาใน
พื้นที่ชวยดูแลอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือในการประสานงานกับพี่นองประชาชนในพื้นที่

ประธานสภา -ขอบคุณทางคณะผูบริหารที่คิดริเร่ิมจัดทําโครงการดี ๆ เกิดประโยชนกับ
ประชาชน สมาชิกสภาทานใดมีเร่ืองจะแจงตอที่ประชุมเพื่อทราบอีกหรือไม

นายแดง ศรีนอก -ขอแจงเร่ืองไฟฟาสาธารณะไมติดอยูสองจุด หนาบานนายลําดวน เขียนจอหอ
และบานนายโลม ไดมาแจงผมวาไฟไมติดหลายวันแลว และถังขยะไดแจงขอถังขยะเพื่อไปตั้งที่
หนาบานโดยไดขอจากเทศบาลไปแลวตั้งแตตนป เนื่องจากมีปญหาเร่ืองที่ทิ้งขยะกับเพื่อนบาน
นางไห นนทะศรี  และถนนทางไปบานประธานสภารูสึกวาจะชํารุดเนื่องจากทอดานลางไดทรุด
ตัวลง เกรงวาจะเกิดอันตรายและไดประสานไปยังทานประธานสภาแลวแจงวาชางไดออกไปดู
แลวแตยังไมดําเนินการอะไรเกรงวาถนนจะพัง

ประธานสภา -ขอบคุณทางทาน สท.แดง ศรีนอก  ที่ไดรับเร่ืองรองทุกขจากพี่นองประชาชน
มาแลวนํามาแจงตอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขบําบัดทุกขใหกับพี่นองประชาชน

นายกเทศมนตรี -เร่ืองถนนเปนโพลงที่ยุบตัวเสนนี้ ทางกองชางไดออกไปสํารวจและรายงานตอ
ผูบริหารเทศบาลแลวก็คงตองตัดถนนแลวอัดดินเขาไป ตอนนี้อยูระหวางการประมาณการวา
จะตองใชงบประมาณเทาไรในการแกไข ซ่ึงการดําเนินการตองใหเปนไปตามระเบียบที่
เกี่ยวของ แตทางเทศบาลก็ไมไดนิ่งเฉย รับทราบปญหามาแลวพรอมที่จะแกไขเพื่อบรรเทาทุกข
ใหพี่นองแตตองเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ การดําเนินการอาจลาชาบางแตเพื่อความ
ถูกตองในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกฝาย  สวนเร่ืองไฟฟามอบใหทางกองชางออกไป
สํารวจและทําการซอมแซมใหสองสวางดังเดิม แตในเร่ืองไฟฟาสองสวางนี้ทางกองชางได
รายงานวาไดออกซอมแซมเปนประจําแลวแตเมื่อมีฝนตกลงมาอีกก็อาจเปนผลใหไฟดับไดอีก
ก็ตองขอความรวมมือจากทางประชาชนใหแจงทางกองชางเพื่อทราบและจะไดดําเนินการ
ซอมแซมแกไขใหทันทวงที

นายดํารงศักดิ์ กันนิดา -เร่ืองการวางทอระบบน้ําประปาผูรับจางไปขุดไวเปนเดือนแลวไมทําอะไรทําไม
ไมกลบปดไปเลย ขุดทิ้งไวหนาบานของชาวบาน ทางเขาบานเขาก็ลําบากชาวบานเดือดรอน
บางจุดถนนแคบการสัญจรจะลําบาก และอีกเร่ืองเร่ืองน้ําประปาที่หนาบานนางตลับหนาบาน
ประธานทองเพชรน้ําประปาเอออยูตลอด แสดงวาน้ําตองร่ัวอยูใตดิน ฝากนายกเทศมนตรีชวย
ดูใหดวย ขอบคุณครับ

นายกเทศมนตรี -ขอเรียนชี้แจงตอสภาเร่ืองการวางทอประปาที่ดอนทะยิงหลังจากที่มีการสั่ง
หยุดงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาจางระบบประปาผูรับจางขอวางทอเมนกอนไดมั้ย
เพื่อใหงานตอเนื่อง ซ่ึงทางเทศบาลไดมาดูแลวเห็นวาไดก็เลยใหทําการวางทอรอกอนแตเมื่อ

ลงมือมาทํานํารถมาขุด...
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ลงมือมาทํานํารถมาขุดก็มอบหมายใหชางไปควบคุมการขุดแลวสอบถามทางผูรับจางวาขุดแลว
จะวางทอตอนไหน ทางผูรับจางตอบวาทอจะมาวันพรุงนี้ ถามเมื่อไรก็บอกวาพรุงนี้ทอมา ๆ
ขุดไปเร่ือยแตเมื่อผูบริหารเห็นวาไมมีทอมาตามที่ผูรับจางบอกจึงสั่งใหหยุดการขุดไวกอนและ
สอบถามอีกแตคราวนี้ผูรับจางบอกวาทอตองสั่งเพราะเปนทอบานตองสั่งพิเศษจากโรงงาน
นายกเทศมนตรีจึงสั่งใหหยุดขุด และไดแจงกับทางผูรับจางไปแลววาหลังจากที่แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
เรียบรอยแลวภายในสองอาทิตยหากผูรับจางยังไมมาดําเนินการใด ๆ  ทางเทศบาลจะดําเนินการกลบดินที่
ขุดไวคืน เพราะประชาชนเดือดรอนเขาบานไมได  สวนเร่ืองทอประปาร่ัวใหหัวหนามนตชัย รับเร่ืองไว
แลวไปดําเนินการแกไขโดยดวน ตองเช็คอีกคร้ังวาทอที่ร่ัวนั้นเปนทอของเทศบาลหรือเปนทอของหมูบาน
เพราะตรงนั้นมีทอเมนของประปาหมูบานและประปาเทศบาล ยกตัวอยางซอยบานปานาผมไดมีโอกาสไป
ทางนั้น ปานาถามวาทําไมน้ําประปาของเทศบาลไมไหลเมื่อกอนไหล จึงมอบใหชางประปาไปดําเนินการ
ปรากฏวาคนขุดที่จะวางทอไปทําทอแตกเปนทอของเทศบาลแลวเอาตัวอุดอุดไวน้ําจึงไมไหล ทางชาง
ประปาไดแกไขใหแลว ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลที่เปนตัวแทนรับเร่ืองมาจากประชาชนซ่ึงอยู
ใกลชิดกับทานในการแจงปญหา มีปญหาอะไรประชาชนเดือดรอนยางไร ที่ไหน ก็แจงใหทางผูบริหาร
ทราบไดเพื่อจะไดหาแนวทางแกไขรวมกัน ขอบคุณครับ

นายวิโรจน วงศวราวรรณ –ขอเรียนตอที่ประชุมในเร่ืองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลเรา
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผมไดมีโอกาสไปประชุมแทนทานนายกเทศมนตรีที่หอง
ประชุมอําเภอขามสะแกแสง เร่ือง การพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับศักยภาพหมูบาน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ระดับอําเภอ บายสองก็ยังไมเลิก
ขอเลาสูกันฟงและขอชื่นชมบุคลากรของเทศบาลของเราในเร่ืองการประชุมนั้นเกี่ยวกับหมูบาน
แตอยูในเขตเทศบาลของเรา หมูบานละสองแสนนั้นเนนเร่ืองแหลงน้ําเปนสําคัญถาเปนเร่ือง
ถนนดินลูกรัง ถนน คสล. ทานนายอําเภอทานตัดออกหมดแลวถามทุกหมูบานวาตองการอะไร
เพื่อนําขอมูลไปชี้แจงตอผูวาราชการจังหวัด โดยเร่ิมถามจากตําบลชีวึกกอน ถามนานมากยาก
มากกวาจะใหผาน บางหมูบานใชเวลาถึงสามสิบนาทีจึงจะผาน  ตอมาก็ตําบลพะงาด ตําบล
เมืองนาท ในสวนของตําบลเมืองนาทนั้นเร็วหนอย แตมาถึงในสวนตําบลหนองหัวฟานของเรา
นั้นเร็วมาก เนื่องจากวาบุคลากรของเราใหความรวมไมรวมมือกันดีทุกคนโดยเฉพาะในสวนชาง
เปนคนตอบนายอําเภอวาหมูบานนั้นหมูบานนี้ถนนกวางยาวเทาไร จะหันกลับมาถามชางของ
เราวาไดมั้ยชาง ชางตอบวาไดทานก็ใหผานไดโดยงาย เชน หมูที่ ๔ บานหินตั้งขออนุมัติ
กอสรางถนน คสล. ไมผานใหคิดวาจะทําโครงการอะไรแทนก็ยังคิดไมออก ทานนายอําเภอจึง
ถามวาทานใดในที่ประชุมมีความคิดเห็นอยางไร ผมจึงเสนอขอเปลี่ยนเปนขุดลอกสระหนองไร
ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของเทศบาลไดในระดับหนึ่งสองแสน
บาททานนายอําเภอก็ใหทันที แสดงใหเห็นวาวาบุคลากรของเทศบาลไดรับความไววางใจจาก
ทานนายอําเภอเปนอยางยิ่งเปนที่ปรึกษาใหนายอําเภอขามสะแกแสงไดเปนอยางดี แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นเขาก็มีชางมาเหมือนกันแตทานนายอําเภอก็ไมไดถาม ก็คิดวาทาน
อาจจะไมมั่นใจ จะหันมาถามแตชางของเราตลอด ผมก็เกิดความภาคภูมิใจในบุคลากรของเรา
นั้นมีคุณภาพจึงมาเลาสูกันฟงวาบุคลากรของเรานั้นมีคุณภาพเยี่ยมยอดจริง ๆ  ที่เลาสูกันฟงไมใชเฉพาะกอง
ชางนะครับเจาหนาที่กองอื่น ๆ ในฐานะที่ผมไดมารวมงานกับเทศบาลประมาณปกวาเห็นความลงตัวความเปน
ระเบียบเรียบรอยเห็นการรวมไมรวมมือของเทศบาลของเราภูมิใจมากครับ ซ่ึงผมกลาไดเลยวาแตกตางจากที่
อื่นครับ เร่ืองที่สองเกี่ยวกับงานทะเบียน ราษฎร เจาหนาที่ที่นายกเทศมนตรีมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่
อยูที่สํานักงานทะเบียนคือ

นายศิวณัฐ  สุวรรณกลาง...



๒๐

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หนา ๒๐

นายศิวณัฐ  สุวรรณกลาง ผมไดประสบมาเองบัตรประชาชนหมดอายุจึงไปตอบัตรประชาชน
เปนบัตรตลอดชีพ ไดไปเห็นที่สํานักงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
ตอนนี้แตกตางจากหลายคร้ังที่ผานมาที่มีพี่นองประชาชนมาเลาสูกันฟงเมื่อกอนนั้นจะมีแตขาว
ในทางลบเมื่อประชาชนไปจะไมคอยใหเกียรติ พูดจาไมนาฟงไปแลวไมประทับใจ ติดปายวา
อําเภอยิ้มแตเจาหนาที่บริการแตกตางจากปายที่ติดไวโดยสิ้นเชิง แตในปจจุบันตางออกไปเมื่อ
สองอาทิตยที่แลวไดรับการบริการเปนอยางดีเยี่ยม ประทับใจมาก บางทานอาจคิดวาผมเปน
รองนายกเทศมนตรีจึงไดรับการตอนรับอยางดี ไมใชครับ เจาหนาที่ของเราบริการทุกคนที่ไป
ติดตอเหมือนกนัทุกคน ที่กลาพูดอยางนี้เพราะพี่นองประชาชนที่ไปติดตอราชการไดกลับมาเลา
ใหฟงเหมือนกัน การบริการเปนไปดวยความออนนอมถอมตน เปนที่รักของทุกคน ชวยเหลือ
งานคนอื่นโดยไมเกี่ยงงอน ศึกษาหาความรู โดยเฉพาะทานคุณนายอนัญญา  ไทยดํารงเดช
จะใหความเมตตากับนองเขาอยางมาก เปนตัวอยางที่ดีและเปนหนาเปนตาใหกับเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน ก็สรุปวาบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองหัวฟานนั้นเปนบุคลากรทุกสวน
มีคุณภาพ ทุกคนไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาทุกภาคสวนตั้งแตระดับทองถิ่นถึงระดับ
อําเภอ

ที่ประชุม -รับทราบ
ประธานสภา -สมาชิกสภาทานใดมีเร่ืองจะแจงตอสภาอีกหรือไม... ทางหัวหนาสวนทานใดมี

เร่ืองแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม...ตองขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมรวมรับฟงการ
ประชุมในคร้ังนี้ ขอปดประชุม

ปดประชุม เวลา ๑๒.๕๐ น.

(ลงชื่อ) ผูจดรายงานการประชุม
(นายธัญพิสิษฐ เทียงปา)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดรับรองแลวในการประชุม
สภาเทศบาล สมัย................. สมัยที่ ........... คร้ังที่ ............ เมื่อวันที่ ..............................

(ลงชื่อ) ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายชานน  ออนทองหลาง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน


